

๐๗๗ ปี: ๒๕๔๓ ๒๓

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : <i>สังคมวิทยา</i>	
Date : 23 มิ.ค. 2544	Page : 12	Source : <i>สยามรัฐ</i>	No :
Keyword		44055230	

มท.รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้า

จากการที่คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในประเทศให้เป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และสมพระเกียรติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในประเทศขึ้น ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชนะศักดิ์ ยิวบูรณ์) เป็นประธาน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหารเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นั้น

นายเซนทร์ วิวัฒน์วรวงศ์ โฆษกกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายราชการประจำ เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้ประสานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในประเทศ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2543 ซึ่งในภาพรวมมีผลความก้าวหน้าสรุปได้ ดังนี้

1) สรุปกิจกรรมสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเดือนตุลาคม 2543 ซึ่งเป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ รวม 9 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีส่งขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า, โครงการจัดทำชาเขียวเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีหน่วยงานที่ร่วม

ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักพระราชวัง, กระทรวงมหาดไทย, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, มูลนิธิชาเขียวฯ, มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และจังหวัดทุกจังหวัด

2) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ 68 หน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ให้เป็นโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 177 โครงการ/กิจกรรม ในวงเงินงบประมาณ 143,826,455 บาท

3) โครงการ/กิจกรรม ที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลรวม 2,425 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 47,110,725 บาท

ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจังหวัดได้จัดทำเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองฯ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย แล้ว ยังเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สืบสานพระราชปณิธาน การปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วย เช่น โครงการจัดทำและซ่อมแซมชาเขียวให้แก่ประชาชนผู้พิการ โครงการทันตสุขภาพโครงการรณรงค์ฆ่าตัดโรคปากแห้งเพดานโหว่โครงการรณรงค์ฆ่าตัดโรคตาต่อกระจก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น